

(สำเนา)



ประกาศ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง พื้นที่ชั้น 8 อาคารบริการ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
จำนวน 1 งาน

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง พื้นที่ชั้น 8 อาคารบริการ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล จำนวน 1 งาน ณ ชั้น 8 อาคารบริการ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัย
6. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล บุคคลธรรมดา ที่มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นสัญญาเดี่ยวและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ ในกรณีที่เป็นผลงานเอกชน ต้องแสดงหลักฐานการชำระภาษีประกอบผลงานด้วย โดยมีผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับจากวันยื่นของเสนอราคา
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก เมื่อมีการทำสัญญากับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้รับและจ่ายเงินฝากบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถจ่ายเงินเป็นเงินสดได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ชั้น 8 อาคารบริการ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ประสานมิตร เขตวัฒนา กรุงเทพฯ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ผู้เสนอราคาควรมาดูสถานที่ทำงานและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปดูสถานที่ทำงานและรับฟังคำชี้แจง แต่มีความประสงค์จะยื่นซองเสนอราคาดำเนินการทำงาน จะต้องยินยอมรับทราบเสมือนหนึ่งว่า ได้ไปดูสถานที่ทำงานและรับฟังคำชี้แจงแล้ว

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ งานพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่น ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ ณ งานพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2259 5511 หรือ 0 2649 5000 ต่อ 11029 ในวันและเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.) และ www.swu.ac.th ประกาศประกวดราคา/สอบราคา) หรือ <http://eprocmement.swu.at.th> หรือ <http://www.gprocurement.go.th> โปรดนำเอกสารหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) พร้อมลงนามและประทับตรา มาพร้อมในวันรับเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

(อาจารย์ ดร.วีระนันท์ คำนิงวุฒิ)

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ